



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094
www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2020

ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

ชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

- พระสงฆ์
- สัตบุรุษ
- สภาอภิบาล
- กลุ่มพสมารีย์
- กลุ่มเซอร์รา
- กลุ่มวิบนเซนเดอปอล
- กลุ่มเวชบุคคล



- กลุ่มผู้สูงอายุ
- กลุ่มสตรีคาทอลิก
- วิถีชุมชนวัด
- กลุ่มเยาวชน
- กลุ่มยุวธรรมทูต
- กลุ่มเพื่อนชาวโอ
- ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว
- กลุ่มคริสต์ลโลแห่งพระคริสตศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 ปีที่ 54 ฉบับที่ 2947
อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A
พระวาจา (มธ.13:24-43)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง
ให้พวกเขาฟังว่า

“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งทีหว่าน
ข้าวพันธุ์ดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มา
หว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป เมื่อตื่นข้าว
งอกขึ้นจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย บรรดา
ผู้รับใช้จึงไปหานายถามว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวพันธุ์ดี
ในนามิใช่หรือ แล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่า’ นายตอบว่า
‘ศัตรูมาหว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไป
ถอนมันไหม’ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อท่านถอน
ข้าวละมาน ท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วย จึงปล่อยให้ข้าว
สองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วฉันจะ
บอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นพ่อน
เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จงเก็บเข้ายุ้งของฉัน”

พระองค์ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักร
สวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนา
และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้น

บุตร - ธิดา - หลาน
สร้างอุทิศแด่
ลูซีอา วิไลวรรณ วังताल (ครบ 1 ปี)

เป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่น ๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”

พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์ก็เปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถึง จนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น”

พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมา พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศเป็นความจริงว่า

เราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมา เราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก

หลังจากนั้น พระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ หุ่นาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์”

“ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉับไฉน เวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นฉับนั้น บุตรแห่งมนุษย์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการณ์ชั่ว ให้ออกจากพระอาณาจักร แล้วเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั่น จะมีแต่การรำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง ส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดา ใครมีหูก็จงฟังเถิด”



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อนพพร	คามิลเลียน	คุณนภศมน – คุณนวรรค์	ของคผู้รับผิดชอบเก็บอุงทาน และเชิญของถวายไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง	
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณวิชุดา	คุณจิราภรณ์ – คุณชาติสา		
19.00 น.	คุณพ่อวัดนา	ศักดิ์บุษย์	คุณอุมาพร – คุณวิจิตร		





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



จงอดทนและให้อีกาส

คำอุปมาเรื่อง "ข้าวละมาน" พระเยซูเจ้าต้องการบอกเราเป็น
เนือนาของพระเจ้า เป็นดินที่ทรงปลูกเมล็ดพันธุ์ดีให้เจริญเติบโต และเป็น
หมู่คณะที่ทรงเจิมด้วยพระจิตเจ้า คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงความอดทน
และพระทัยเมตตาของพระเจ้า ทรงปล่อยให้คนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกัน

ในโลก เพื่อให้โอกาสคนไม่ดีได้กลับใจก่อนถึงวาระสุดท้ายและรับการลงโทษ "จงปล่อยให้ข้าวสองชนิด
งอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว" (มธ 14:30)

พระเจ้าเรียกกร้องให้เราอดทนต่อความผิดพลาดของกันและกัน ไม่มองใครว่าเป็นคนชั่ว เป็นวัชพืช
ที่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะในความเป็นจริงเราเองก็มีทั้งความดีและความไม่ดี นักบุญเปาโลเป็นผู้ที่ตระหนักถึง
ธรรมชาติของความดีและความชั่วในตัวท่าน "เมื่อใดข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้
ข้าพเจ้าเสมอ..." (รม 7:21-25) และตระหนักว่าในความอ่อนแอมีความช่วยเหลือ "พระพรพรทานของ
เราเพียงพอสำหรับท่าน" (2 คร 12:9)

ประการสำคัญ เวลาแห่งการพิพากษายังมาไม่ถึง ขณะนี้เป็นเวลาแห่งการกลับใจเปลี่ยนแปลง
ตนเอง แต่จะถึงเวลาเมื่อมีการเก็บเกี่ยวที่มีการแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลี แยกปลาดีจากปลาเน่าเสีย
(มธ 13:47-50) แยกแกะออกจากแพะ (มธ 25:31-46) การเก็บเกี่ยวเป็นหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่เรา
แต่เราควรร่วมมือกับพระพรพรทานของพระองค์ในการกำจัดข้าวละมานแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภ
ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชังให้ออกไปจากใจเรา

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องฝึกปฏิบัติกุศลความอดทน โดยเฉพาะต่อความอ่อนแอและข้อบกพร่อง
ของกันและกัน เพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและดีพร้อม เราต้องมีทัศนคติเชิงบวกในการมองสิ่งต่าง ๆ
เข้าทำนอง "ในชั่วมีดี ในดีมีชั่ว" อีกทั้ง ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเมตตา การให้อภัยและ
ไม่ซ้ำเติมใคร มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยพี่น้องที่ผิดหลงให้หันกลับมาเดินในหนทางที่ถูกต้อง ผ่านทาง
แบบอย่างที่ดีและการภาวนาด้วยความร้อนรนเพื่อเขา

ประการที่สอง เราต้องไม่ตัดสินคนอื่นโดยเบาความ การตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้า สิ่งที่เราควรทำคือมองดูชีวิตของเรา พิจารณาความผิดบกพร่องต่าง ๆ ที่เราได้กระทำ สำนึกผิดและกลับมามาหาพระเจ้า ผู้ที่เราควรตัดสินไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเรา โดยทั่วไปเรามักจะมองข้ามความผิดของตนเอง แต่กลับมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ความผิดของคนอื่นมองเห็นเท่าขุนเขา ความผิดของตนเรามองเห็นเท่าเส้นขน”

ประการที่สาม เราต้องให้โอกาสคนที่กระทำความผิด เจ้าของสวนปล่อยให้ชาวสาเลีและชาวละมานเจริญเติบโตด้วยกัน แสดงถึงพระทัยเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอดทนและให้โอกาสคนบาปเสมอ พระเยซูเจ้าไม่ได้กำจัดยูดาและเปโตรออกไปจากหนทางแห่งความรอด ทั้ง ๆ ที่ทราบล่วงหน้าว่าคนหนึ่งจะทรยศและอีกคนจะปฏิเสธพระองค์ ตรงข้ามทรงให้โอกาส ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดของพระองค์ ได้เปลี่ยนเปโตรให้กลายเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร เราต้องดำเนินชีวิตในความรักและการให้อภัยตามแบบของพระองค์

คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่า ได้สอนเราเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประการสำคัญพระเจ้าผู้หว่านชาวสาเลีได้อนุญาตให้ชาวละมานเจริญเติบโตขึ้นด้วยกัน ทรงอดทนและให้โอกาสทุกคนจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวพระองค์ถึงปฏิบัติต่อคนดีและคนไม่ดีตามความประพฤติของเขา

พระเยซูเจ้าทรงมอบข่าวดีที่ชัดเจนให้กับเรา หากเราต้องการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องอดทนต่อความผิดบกพร่องของกันและกัน ไม่ตัดสินคนอื่นโดยเบาความ และให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง บนพื้นฐานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระอาจารย์ของเรา



1. ข้าพเจ้าจะสำนึกผิดและกลับใจมาหาพระองค์
2. ข้าพเจ้าจะอดทนและให้อภัยความผิดบกพร่องของกันและกัน
3. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความรักและการให้อภัยเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า



ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ซื้อสัตย์คนหนึ่ง

ที่มา... ฟอรั่มเวิร์ดเพล

มีคุณพ่อท่านหนึ่งอาศัยวันหยุดสุดสัปดาห์พาลูกชายอายุเก้าขวบไปตกปลา ริมน้ำหน้าปีกป้ายประกาศมีใจความว่า *เวลาตกปลาเริ่ม 09.00 น. - 16.00 น.* เมื่อมาถึงแม่น้ำคุณพ่ออย่าเตือนลูกชายให้อ่านคำประกาศเตือนให้ชัดเจนก่อน เด็กนั้นเข้าใจดีว่าสามารถตกปลาได้ถึงเวลาสี่โมงเย็น สองพ่อลูกเริ่มตกปลาตั้งแต่เช้าสี่โมงครึ่งจวบจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 15.47 น. ทันใดนั้นเด็กน้อยพบว่าปลายคันเบ็ดของตนโค้งลงแทบจะกระทบผิวน้ำ อีกทั้งแรงดึงจากไต้หน้ามีกำลังแรงมาก เขารีบตะโกนให้คุณพ่อมาช่วย สถานการณ์เช่นนี้บ่งบอกว่าน่าจะตกได้ปลาตัวใหญ่

คุณพ่อช่วยลูกค่อย ๆ ลากเอ็นเข้ามา นวยโอกาสนี้ สอนลูกถึงการต่อสู้จุดกับปลาใหญ่อย่างไร ทั้งสองผ่านขั้นตอนการสาวและผ่อนเอ็นไประยะเวลาหนึ่ง สุดท้ายก็ตกปลาตัวหนึ่งขึ้นมาได้ ซึ่งมีความยาวประมาณ 65 ซม. กว้างประมาณ 22 ซม. หนักประมาณ 3-4 กก. คุณพ่อจับปลาตัวใหญ่ไว้แน่นด้วยสองมือ ชื่นชมมันพร้อม ๆ กับลูกลูกเด็กน้อยดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ทว่าทันใดนั้น คุณพ่อมองดูนาฬิกาข้อมือ ก็บรอยยิ้มแล้วพูดอย่างจริงจังกับลูกว่า *‘ลูกเอ๋ยลูกดูนาฬิกาข้อมือลูกสิ ตอนนี้เป็นเวลา 16.12 น. แล้ว ตามกฎระเบียบ เราสามารถตกปลาได้ถึง 16.00 น. ตรงต้นนั้นพวกเราจำเป็นต้องปล่อยปลาตัวนี้กลับคืนไปในแม่น้ำ’* เด็กน้อยได้ยินเช่นนั้น รีบมองดูนาฬิกาข้อมือของตน เป็นเวลา 16.12 น. จริง ๆ ทว่า...กลับคัดค้านคุณพ่อว่า *‘แต่ตอนที่พวกเราตกได้ปลาตัวนี้ ยังไม่ถึงสี่โมงเย็นดี ปลาตัวนี้พวกเราสมควรนำกลับบ้าน’* เด็กน้อยพูดไปพร้อม ๆ กับแสดงอาการปรารถนาบนใบหน้า แต่คุณพ่อตอบโดยทันทีว่า *‘กฎระเบียบสามารถตกปลาได้ถึงสี่โมงเย็น พวกเราไม่ควรฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่ว่าปลาตัวนี้เวลาที่อุบเปิดจะเป็นเวลาก่อนสี่โมงเย็นหรือไม่ แต่ตอนที่พวกเรานำมันขึ้นมา มันได้เลยเวลาสี่โมงเย็นแล้ว จึงสมควรที่จะปล่อยคืนไป’* เด็กน้อยพยายามขอร้องคุณพ่ออีกครั้ง *‘พ่อ..ขอเพียงครั้งนี่ครั้งเดียว เป็นครั้งแรกที่ผมตกปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ คุณแม่ต้องดีใจอย่างแน่นอน ในนี้ก็ไม่มีผู้อื่นเห็น ให้ผมนำมากลับบ้านเถอะ’* คุณพ่อพูดอย่างเด็ดเดี่ยวว่า *‘ไม่สมควรที่จะบอกว่าไม่มีใครเห็น แล้วจะสามารถนำกลับบ้านได้ อย่าลืมว่าพระเจ้ามองดูอยู่ พระเจ้ารู้ว่าพวกเราทำอะไรไปบ้าง’* พุดจบ สองพ่อลูกช่วยกันจับปลาตัวนั้นปล่อยมันคืนสู่มแม่น้ำ เด็กน้อยหน้าตาคลอเบา มองดูปลาตัวนั้นแหวกว่ายหายไปไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียว ก็บออุปกรณ์ตกปลาอย่างเจียบ ๆ แล้วกลับบ้าน

สิบกว่าปีต่อมา เด็กน้อยคนนี้ก็กลายเป็นทนายความที่มีฝีปากแกร่งกล้าคนหนึ่ง ภายในห้องโถงที่สำนักงานได้แขวนแผ่นป้ายแผ่นใหญ่เขียนไว้ว่า *‘ใช้ก็พูดว่าใช่ ไม่ใช้ก็พูดว่าไม่ใช่’* พุดมากกว่านี้ ก็เป็นการพูดที่ออกมาจากคนชั่วร้ายทุกคนที่น่าเคียดมาให้เขาทำ เขามักจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอ่านคำที่จารึกไว้บนป้ายนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงบอกกับพวกเขาว่า *‘หากผมเห็นว่าพวกคุณมีการปกปิดซ่อนเร้นความเป็นจริงในคดีหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ ผมจะปฏิบัติวิธีการแตกต่างให้พวกคุณทันที เพราะผมไม่สามารถเรียกองค์ความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นการละเมิดความเชื่อ ความศรัทธา อีกทั้งสามัญสำนึกของผม’*

นายท่านนี้ชื่อ George Hamilton อยู่ ณ เมืองนิวยอร์ก คำพูดที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือ *‘ผมไม่เคยพุดบิดเบือน พุดแต่ความเป็นจริงของเรื่องราว เพราะว่าพระเจ้ารู้ในสิ่งที่ผมพุดทุกคำพุด’ >>>*



ประกาศ

สรุปข่าว



สรุปข่าวฉลองวัดนักรบุญเบเนดิกโต ไป๋ยอง (ฉลองภายใน)

เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักรบุญเบเนดิกโต ไป๋ยอง ซึ่งในปีนี้จัดฉลองเป็นการภายใน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย คุณพ่ออนุสธิ์ จันทร์เพ็ญ เป็นประธานในพิธี มีพี่น้องสัตบุรุษของวัดนักรบุญเบเนดิกโต ไป๋ยองมาร่วมในบรรยากาศที่อบอุ่น

โอกาสนี้ คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด ชิสเตอร์คามิลเลียน และสัตบุรุษวัดนักรบุญเบเนดิกโต ไป๋ยอง ขอขอบคุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงิน 1,000 บาท, โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย, ผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้มีน้ำใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนอาหาร ไอศกรีม และสนับสนุนดอกไม้ที่ใช้ในวัด รวมถึงสัตบุรุษทุก ๆ ท่าน ที่ทำให้งานฉลองวัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน และครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน



ระลึกถึงนักรบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักรบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 น. ขอท่านได้เสนอวิงวอนสำหรับทุกคนครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถพ้นฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน



ประกาศศีลสมรส

นางสาวมารีอา กุยา เจริญมงคลวิไล ธิดาของ นายสมเดช และ นางมารีอา กอแรตตี มาร์ตี เจริญมงคลวิไล จะเข้าพิธีสมรสกับ นายสราวุธ ชื่นอารมย์ บุตรของ นายบุญยิ่ง ชื่นอารมย์ และ นางบังอร แซ่หล่ม (ชาว จ.ราชบุรี) ใน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักรบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



นางดอมินิก ชาวโอ ศุภยศ สวัสดิ์ บุตรของ นายเปาโล พูลศักดิ์ และ นางมารีอา เทเรซา ยูพิน สวัสดิ์ จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวจันทนา ตาละคำ ธิดาของ นายบุญรอด และ นางคำมัน ตาละคำ ณ วัดแม่พระมหากษัตริย์ท่าม่วง

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับผู้สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยตัวก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรส



ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ ครอบครัวแดงช่วง มอบเงิน 1,000 บาท, คุณจิตรา นิลอุบล มอบเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยค่าส่งสปีดพาส

ขอขอบคุณ คุณดารากร โชติเกียรติเวช, คุณพลี ทรัพย์เย็น, ครอบครัวอาภรณ์รัตน์, คุณบุญรอด-คุณสุภาภรณ์ ช้อยเครือ, คุณมนัญญา อภิภูวัฒน์นานนท์, ครอบครัวคุณภูษิชา เสวตภาณุกัทร, คุณสำราญ หลิ่งจิว, คุณบุญยฤทธิ ชำสุข-คุณกัลยา เจริญผล, คุณจิตรา นิลอุบล, คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง, คุณรังษิ จิตเจริญ, ครอบครัววงศ์ทองบาง, คุณรุ่งโรจน์ ชมน์ทวีโรจน์ และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่ร่วมสมทบทุนสำหรับการทำสีกายในวัดนักรบุญโยเซฟ บ้านโป่ง สรุปยอดเงินสมทบครั้งที่สอง 122,140 บาท

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักรบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสำหรับการทำสีกายในวัด

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้

ปฏิทิน ขุขาทบพระตุณ ประขำสัปะตาช

วัน - เวลา	กรกฎาคม 2020 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตยที่ 19 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณพิมพีใจ เทียนทอง สุขสำราญสำหรับสัดบรูษ อุทิสแต่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก	คุณพิมพีใจ เทียนทอง วัด ภรรยา - ลูก - หลาน
จันทรที่ 20 19.00 น.	น.อโปลสินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี สุขสำราญสำหรับกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช อุทิสแต่ ดิโอนิซีโอ ซะโลม - มาริอา ประเสริฐ สังกษัตน์ (ครบ 9 ปี) อุทิสแต่ โยเซฟ สามิต - มาริอา สมรวม ทุกคำมี	กลุ่มเชอร์ร่า ลูก - หลาน ลูก ๆ
อังคารที่ 21 19.00 น.	น.โลเรนซ์ แห่งบรินดีซี พระสงฆ์และนักปราชญ์ อุทิสแต่ ยอห์น บอสโก ขจร - อันนา เก็กชิม - เปโตร ปิติ ศรีเจริญ อุทิสแต่ มาริอา คาซิม แซ่ตั้ง และวิญญานในไฟชำระ อุทิสแต่ เปาโล อนันต์ - มาริอา มาลี จ้าวเทพพิทักษ์	คุณชาย - คุณวัฒน์ คุณสิริพร ต้นตสุทธิ บุตร - ธิดา
พุธที่ 22 19.00 น.	ฉลอง น.มารีย์ ขาวม็กดาลา โมทนาคุณพระ อุทิสแต่ ยอห์น บอสโก อภินันท์ ถังเงิน อุทิสแต่ มีคาแอล วันนัต กู้ทรัพย์ อุทิสแต่ เปโตร ณรงค์ศักดิ์ จิระภัทรศิลป์	คุณพิชัย - คุณเรวดี ครอบครัวถึงเงิน คุณววรรณี ชินธเนศ คุณเจียมจิต จิระภัทรศิลป์
พฤหัสที่ 23 19.00 น.	น.บริยิต นักบวช สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณกฤษณ์ ปัญญาวิ อุทิสแต่ อันตน วิเชียร - มาริอา ม็กดาเลนา แบ้ง ค้วนเครือ อุทิสแต่ วิญญานในไฟชำระและวิญญานที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณศักดิ์ - คุณศรีสุดา คุณชมภู สุวัตนาพิบูล คุณเอียวเกียง แซ่บู๊
ศุกรที่ 24 19.00 น.	น.ชาร์เบล มาคลูฟ พระสงฆ์ สุขสำราญสำหรับครอบครัวสุรขวลา อุทิสแต่ ฟรังซิสโก เทียว วิชัยเรืองธรรม อุทิสแต่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริอา อนงค์ - มาริอา กอแรตตี พิมพา - เปโตร เอ็ง ศรีประโมง - คุณสีหสาคร หนูทอง	น.น. ครอบครัว ครอบครัว
เสาร์ที่ 25 19.00 น.	ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก อุทิสแต่ มีคาแอล ธงชัย ชิดเครือ อุทิสแต่ เทเรซา อรุณี ออกชีว อุทิสแต่ เปโตร ลันติ กษิดิกุล	ครอบครัว ลูก - หลาน คุณพัชราภรณ์ ชื่นอารมณ